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 เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุมแล้ว พันเอก อภิวันท์  วิริยะชัย  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ห้า 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ได้เชิญตัวแทนของกรมป่าไม้เข้าชี้แจงรายละเอียดการขอรับจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๖  ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ ฯ  ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ 
ดังนี้   
 เรื่องที่พิจารณา 

 

มาตรา ๑๓       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 กลุ่มภารกิจด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

• กรมป่าไม้ 
• กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
• กรมทรัพยากรธรณี 
• สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 

มาตรา ๓๐ รัฐวิสาหกิจ 
• องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
• องค์การสวนสัตว์ 

                           มาตรา ๑๒       กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม 
• กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 

 
ผลการพิจารณา                

กรมป่าไม้                     ๓,๙๐๑,๑๐๔,๐๐๐ บาท 
ไม่มีรายการปรับลด       -   บาท 

             กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมป่าไม้สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 
- จากมติคณะรัฐมนตรีที่ให้มีการยุบรวมกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

หน่วยงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการยุบรวมหน่วยงานดังกล่าวอย่างไร การรวมจะก่อให้เกิดปัญหาการ
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บริหารภายในหน่วยงานหรือไม่ การขอรับจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานมีการขอรับจัดสรรโดยคํานึงการ
ยุบรวมกรมหรือไม่ มีการดําเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมดังกล่าวอย่างไร 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดําเนินงานในการพัฒนาเขื่อนขนาด
ใหญ่ต่าง ๆ เช่น เขื่อนแม่วงศ์ การดําเนินงานมีความคืบหน้ามากน้อยเพียงใด 

- กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภารกิจด้านการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ โดย
ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าและจัดการป่าโดยชุมชนเอง การดําเนินการควรมีการส่งเสริม
ให้ประชาชนในพื้นที่ป่ามีส่วนร่วมและมีความรู้สึกหวงแหนป่าเพราะผู้ที่จะดูแลป่าชุมชนได้ดีที่สุดคือคนใน
ชุมชนนั้นเอง ขอให้เร่งสร้างแนวร่วมในการรักษาป่า เพื่อให้ป่าอยู่คู่กับประเทศไทยตอ่ไป 

- กรรมาธิการขอรายละเอียดเกี่ยวกับการดําเนินการให้เช่าพื้นที่กรมป่าไม้มีการให้ประชาชนเช่า
จํานวนกี่ไร่ มีหลักเกณฑ์ใดในการพิจารณาอนุญาตให้เช่าพื้นที่ดังกล่าว กรณีส้ินสุดระยะเวลาให้เช่าแล้ว 
หน่วยงานดําเนินการใดกับพื้นที่ดังกล่าว กรณีที่มีผู้บุกรุกและยึดพื้นที่ให้เช่าของหน่วยงานโดยอ้างว่าเป็น    
ผู้ยากไร้ ทําให้เกิดเป็นปัญหาระหว่างผู้เช่าที่ส้ินสุดสัญญากับผู้บุกรุก หน่วยงานเข้าไปดูแลและแก้ปัญหา
ดังกล่าวหรือไม่ อย่างไร 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการดําเนินการในผลผลิต องค์ความรู้และฐานข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ ป่าไม้ งบประมาณจําวน ๖๑,๖๗๗,๕๐๐ บาท มีแนวทางใน          
การดําเนินการในผลผลิตดังกล่าวอย่างไร มีกิจกรรมในการดําเนินงาน ๒ กิจกรรม คือ พัฒนางานวิจัยด้าน
ป่าไม้ งบประมาณในการดําเนินงาน ๕๖,๖๗๗,๕๐๐ บาท และกิจกรรมจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลาย
ทางชีวภาพงบประมาณจํานวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท กรรมาธิการเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวควรให้
ความสําคัญในกิจกรรมการจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพเพิ่มข้ึน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ได้วางไว้ 

- จากงบประมาณที่หน่วยงานขอรับสนับสนุน จํานวน ๓,๙๐๑,๑๐๔,๐๐๐ บาท งบประมาณ
ส่วนใหญ่เป็นงบบุคลากรโดยงบบุคลากรเกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณหน่วยงานมีแนวทางในการ
บริหารจัดการให้การดําเนินงานของบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสบผลสําเร็จอย่างไร การ
ดําเนินงานที่ผ่านมาไม่ประสบผลสําเร็จเท่าที่ควร มีการให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในภารกิจป้องกันป่า
และการบริหารจัดการป่าหรือไม่ 

- กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการดําเนินการเพาะชํากล้าไม้ การเพาะชํากล้าไม้ต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบันจะทําให้ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าที่เพิ่มข้ึนจํานวนมาก แต่เหตุใดป่าไม้ในประเทศไทยถึงได้ลดลง
จํานวนที่สูงมาก ขอข้อมูลเกี่ยวกับการเพาะพันธุ์กล้าไม้ดังกล่าว มีแนวทางในการดําเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือผู้ที่ทําการทุจริตในโครงการเพาะพันธุ์กล้าไม้อย่างไร 

- กรรมาธิการขอข้อมูลสถิติการฟื้นฟูป่าโดยเปรียบเทียบในแต่ละปีถึงจํานวนป่าที่ได้ฟื้นฟูมีกี่ไร่ 
จํานวนต้นไม้ที่ปลูกเพิ่มในแต่ละปีมีกี่ต้น การดําเนินการฟื้นฟูในพื้นที่ใดที่ประสบผลสําเร็จ ทั้งนี้ในการปลูก
ป่าควรให้เอกชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่าและในการดูแลรักษาป่าที่เอกชนนั้น ๆ ได้ปลูกลงในพื้นที่
ป่าไม้มีแนวทางในการจัดแบ่งพื้นที่ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลฟื้นฟูป่าที่เอกชนดังกล่าวปลูก
หรือไม่ 
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- กรรมาธิการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับแผนงานอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลผลิต พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อ
หน่วยตํ่าว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๓ รายการ (รวม ๓๙,๑๕๘,๒๙๕ หน่วย) ขอรายละเอียด         
การดําเนินงานในโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

๑. การจัดทําแนวกันไฟ ๔,๔๒๐ กิโลเมตร งบประมาณจํานวน ๒๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท  
๒. รายการเพาะชําหญ้าแฝก ๕,๙๔๐,๔๘๕ กล้า งบประมาณจํานวน ๙,๘๐๑,๘๐๐ บาท 
๓. รายการเพาะชํากล้าไม้ทั่วไป ๒๖,๖๗๐,๐๐๐ กล้า งบประมาณจํานวน ๗๑,๖๑๙,๓๐๐ บาท 
๔. รายการจัดทํากล้าไม้ขนาดใหญ่ ๕,๐๐๐,๐๐๐ กล้า งบประมาณจํานวน ๓๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ดําเนินการในพื้นที่ใดบ้าง มีการทุจริตในโครงการดังกล่าวหรือไม่ 
                   ๕. รายการบํารุงรักษาปีที่ ๒- ๖ จํานวน ๓๘๘,๔๙๓ ไร่ จํานวน ๓๘๘,๔๙๓,๐๐๐ บาท เหตุใดมี
การต้ังเบิกทุกปี การเบิกโดยเฉล่ียไปแต่ละปีไร่ละเท่าใด ป่าที่บํารุงรักษาจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ กว่าไร่ เป็น         
การบํารุงรักษาในพื้นที่ใดบ้าง มีการถ่ายโอนภารกิจในการบํารุงรักษาป่าปีที่ ๗ – ๑๐ จํานวน ๒๐๖,๒๘๒ ไร่ 
งบประมาณที่ขอรับสนับสนุนเพื่อดําเนินการจํานวน ๙๙,๐๑๕,๔๐๐ บาท การบํารุงรักษาป่าดังกล่าวดําเนิน      
การในพื้นที่ใดบ้าง 
               - กรรมาธิการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการฟื้นฟูการอนุรักษ์ป่าและดิน การทําฝายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติ (เมษายน ๒๕๕๕ – เมษายน ๒๕๕๖) การดําเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมนาแลกป่าและการดําเนินการ
ฝายกึ่งถาวร เหตุใดมีการดําเนินการเพียง ๖ ลุ่มน้ําหลัก จะมีการขยายพื้นที่ในการดําเนินการในลุ่มน้ําอื่น ๆ 
หรือไม่ การดําเนินการที่ผ่านมาประสบปัญหาหรืออุปสรรคใดในการดําเนินการ 
               - กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับแผนการฟื้นฟูการอนุรักษ์ป่าและดิน การทําฝายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ (เมษายน ๒๕๕๕ – เมษายน ๒๕๕๖) งบประมาณทั้งสิ้นจํานวน ๔๓๙,๖๖๙,๐๐๐ บาท เหตุใดการ
ดําเนินการเพาะชํากล้าไม้ (๒.๗๙ บาท/กล้า) จํานวน ๒๓๐,๔๕๔,๐๐๐ บาท จึงดําเนินการใน ๑๙ จังหวัด          
มีหลักเกณฑ์ในการจัดสรรเพื่อดําเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ อย่างไร มีแนวทางในการขยายพื้นที่ดําเนินไปยังจังหวัด
อื่น ๆ หรือไม่ 
              - กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการดับไฟป่า มีความพร้อมมากน้อยเพียงใด เพียงพอ
ต่อการดําเนินการหรือไม่ มีการให้ความรู้แก่ประชาชนในเรื่องการดับไฟป่าหรือไม่ อย่างไร 
               - กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่สวนป่ากิ่วทัพยั้ง มีการบุกรุกพื้นที่ป่าดังกล่าวจํานวน   
กี่ไร่ หน่วยงานดําเนินการอย่างไรกับผู้บุกรุกดังกล่าว ปัจจุบันมีคดีที่เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าในประเทศไทย
จํานวนมากน้อยเพียงใด 
               - กรรมาธิการสอบถามเกี่ยวกับมติคณะรัฐมนตรีที่ให้มีการรวมกรมป่าไม้กับกรมอุทยานแห่งชาติ  
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช หน่วยงานเห็นด้วยหรือไม่กับการรวมหน่วยงานดังกล่าว ทั้งนี้ หน่วยงานมีแนวทางใน 
การบริหารจัดการกับงบประมาณอย่างไร 
               - กรรมาธิการขอให้หน่วยงานดําเนินการในโครงการต่าง ๆ เพื่อให้การดําเนินงานประสบผลสําเร็จและ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรดําเนินงานโดยร่วมกับส่วนราชการอื่น ๆ เช่น กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนประชาชนใน
ท้องถิ่นที่ดําเนินงาน 
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- กรรมาธิการสอบถามว่าในช่วงระยะเวลาปี ๒๕๐๗ จนถึงปัจจุบันมีการตราพระราชบัญญัติ 
ป่าสงวนแห่งชาติเป็นจํานวนทั้งสิ้นเท่าใดและในแต่ละแปลง มีจํานวนพื้นที่เท่าใด และคณะรัฐมนตรีมีมติให้ 
สปก.แปลงที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ คิดเป็นจํานวนพื้นที่เท่าใด 

- กรรมาธิการอยากทราบว่าหน่วยงานมีแนวคิดในการเพาะกล้ายางพาราเพื่อแจกจ่ายให้กับ
ประชาชนหรือไม่ โดยเฉพาะในโครงการส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน จะสามารถดําเนินการในเรื่องเพาะกล้า
ยางพาราได้หรือไม่ และในการเพาะชํากล้าไม้ทั่วไปและจัดทํากล้าไม้ขนาดใหญ่ ขอให้ชี้แจงรายละเอียด 

 

            กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง     ๑,๑๓๗,๙๓๔,๘๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง      
สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามเรื่องการจัดทําแผนหลักและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา         
การกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่แหลมตะลุมพุก จ.นครศรีธรรมราช หน่วยงานมีการจัดการพื้นที่ดังกล่าวอย่างไร และมี
แนวทางแก้ไขอย่างไร พร้อมกับขอให้ชี้แจงงบประมาณ หมวดงบรายจ่ายอื่น รายการค่าจ่ายในการดําเนินงาน
บริหารจัดการพื้นที่ชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งทะเล งบประมาณจํานวน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยเฉพาะ
รายละเอียดที่สําคัญเรื่องในเรื่องการจัดจ้างที่ปรึกษาระยะเวลาเริ่มต้นดําเนินการและขอบเขตพื้นที่ดําเนินการ ทั้งนี้ 
กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตว่ากรณีเมื่อมีการสํารวจพื้นที่ชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ควรมีการบริหารจัดการ
การกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่มีประสิทธิภาพ 

- กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นว่าการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน ไม่มีความเหมาะสมในการ
กระจายพื้นที่ หน่วยงานควรมีความชัดเจนในเรื่องพื้นที่ให้มากกว่านี้ และควรบริหารจัดการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
และควรมีการดําเนินการแก้ไขในเรื่องการบุกรุกพื้นที่ป่าชายเลน พร้อมกับขอให้ชี้แจงรายละเอียดผู้บุกรุกพื้นที่  
ป่าชายเลนด้วย 

- กรรมาธิการตั้งข้อซักถามในการจัดทําและวางปะการังเทียมแบบบูรณาการ งบประมาณ 
๑๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยากทราบว่าได้จัดทําในพื้นที่จังหวัดใดบ้าง และในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ได้จัดทําในจังหวัด
ใดบ้าง พร้อมกับขอทราบนโยบายและการใช้งบประมาณในการดําเนินการเกี่ยวกับปะการังฟอกขาว           
และหน่วยงานมีนโยบายในการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลาโลมาอิรวดีในทะเลสาบสงขลาอย่างไร เพื่อให้เห็นเป็น
รูปธรรมมากยิ่ งขึ้ น  โดยเห็นว่ า ในการ เพาะพันธุ์ ปลาทะเลที่ ใกล้สูญพันธุ์ ควรทํ า โครงการร่ วม กับ            
คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

- กรรมาธิการสอบถามแผนแก้ไขในเรื่องคราบน้ํามันที่เกิดจากการใช้เรือบริการ นักท่องเที่ยว ซึ่งได้
ทําลายปะการังหญ้าทะเลและทรัพยากรใต้น้ําเสียหาย โดยขอให้มีการเตรียมหน่วยสังเกตการณ์เพื่อเฝ้าระวัง     
อย่างใกล้ชิด 

- กรรมาธิการขอให้ชี้แจงงบเงินอุดหนุน เงินบํารุงองค์กรพื้นดินท้องทะเล และกรณีเงินอุดหนุนให้   
แก่ผู้มีกรรมสิทธิ์ที่ดิน ขอทราบว่าหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ดังกล่าวหน่วยงานมีการออกแบบโฉนดทะเลหรือไม่ 
อย่างไร 
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            กรมทรัพยากรธรณี      ๖๔๒,๕๑๑,๖๐๐  บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** * -    บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมทรัพยากรธรณ ีสรุปประเด็นต่าง  ๆดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามขอบข่ายอํานาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวกับเรื่องการเร่งจัดทําแนวเขต    
การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณีและขอให้ชี้แจงรายละเอียดในการบริหารจัดการธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและ
ธรณีพิบัติภัย กรณีจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยระดับชุมชน 

- กรรมาธิการอยากทราบว่าหน่วยงานได้รับงบประมาณจากงบกลาง จํานวน ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท
และงบตามพระราชกําหนดเงินกู้ ๓๕๐,๐๐๐ ล้านบาท หรือไม่ อย่างไร 

 

            สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ    ๑๔๘,๑๖๖,๐๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ชีวภาพต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการไม่มีประเด็นคําถาม     
 

            องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้       ๒๓๔,๘๙๕,๑๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้สรุปประเด็น
ต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจเพื่อพลังงานชีวมวล และ
การอนุรักษ์พื้นที่ป่าต้นน้ําลําธารและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม การจัดทําฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
สวนป่า รวมถึงการอนุรักษ์ช้างเลี้ยงและการดูแลช้างบ้าน มีวิธีการอย่างไร 

 

            องค์การสวนสัตว์       ๙๑๓,๐๒๔,๕๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนขององค์การสวนสัตว์สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการขอให้ชี้แจงรายละเอียดงบประมาณในผลผลิตการให้ความรู้ การอนุรักษ์และ
ขยายพันธุ์สัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์ หมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ จํานวน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขอทราบว่ามีการเปิดบริการให้กับประชาชนทั่วไป
หรือไม่ และขอให้ชี้แจงรายการก่อสร้างส่วนแสดงจําลองอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จํานวน ๑๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
และในผลผลิตการส่งเสริมและพัฒนาสวนสัตว์เพื่อการท่องเที่ยวขอให้ชี้แจงงบประมาณหมวดค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง รายการก่อสร้างอาคารต้อนรัก Welcome Center สวนสัตว์อุบลราชธานี จํานวน ๒๔,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

- กรรมาธิการสอบถามความคืบหน้าในการขยายสวนสัตว์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมกับขอให้
ติดตามโครงการดังกล่าวด้วย และสอบถามทิศทางการบริหารจัดการในการย้ายสวนสัตว์ดุสิตไปยังพื้นที่ที่เหมาะสม
และไม่แออัด หน่วยงานมีแผนในการดําเนินการเมื่อไร และอย่างไร  

- กรรมาธิการขอให้ชี้แจงเหตุผลในการตั้งงบประมาณเท่ากันในรายการต่าง ๆ กล่าวคือ รายการ
ปรับปรุงสถานที่จัดแสดงอีแลนด์ รายการปรับปรุงสถานที่จัดแสดงควายป่า รายการปรับปรุงสถานที่จัดแสดง    
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หมีหมา- หมีควาย รายการปรับปรุงส่วนจัดแสดงนกเงือกใหญ่และเพิ่มเติมส่วนขยายพันธุ์ และรายการปรับปรุงรั้ว
สวนสัตว์ด้วยระบบผนังสีเขียวภายในสวนสัตว์ดุสิต โดยในทุกรายการตั้งงบประมาณ จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
และขอให้ชี้แจงรายละเอียดในงบเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าบํารุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ จํานวน 
๖๐,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท และรายการค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาสัตว์และพัฒนาคุณภาพชีวิตสัตว์ จํานวน 
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท อยากทราบว่าเพราะเหตุใดทั้งสองรายการจึงมีลักษณะคล้ายคลึงกันแต่กลับตั้งงบประมาณ
แยกกัน   

- กรรมาธิการสอบถามกรณีหน่วยงานได้รับหนังสือขออนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช ให้เจ้าหน้าท่ีจํานวน ๒,๕๐๐ คน เข้ารับการปฏิบัติธรรมที่สวนสัตว์ดุสิต อยากทราบว่า
หน่วยงานมีภารกิจเกี่ยวข้องกับธรรมอย่างไร และขอให้ชี้แจงว่าเคยมีการอนุญาตใหห้น่วยงานใดบ้างที่เข้ามา
ดําเนินการในลักษณะดังกล่าว พร้อมกับขอทราบความชัดเจนในรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องกับการอนุญาต
เจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานแห่งชาติ และผลที่ได้รับ ทั้งนี้ เพื่อมิให้เป็นการนํางบประมาณมาจัดทําโครงการที่
อยู่นอกเหนืออํานาจหน้าท่ีของบุคลากรของรัฐ           

 

            กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม     ๕๗๔,๙๐๘,๓๐๐ บาท 
            ไม่มีรายการปรับลด    ****  *** *  -   บาท 
               กรรมาธิการแสดงความคิดเห็นในการขอรับสนับสนุนของกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม
สรุปประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- กรรมาธิการขอให้ชี้แจงงบประมาณหมวดงบรายจ่ายอื่น รายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม
กระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษา งบประมาณ ๑๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท และค่าใช้จ่ายในการรณรงค์วันสําคัญทาง
สิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๑๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเยาวชนและลูกเสืออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๑๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท และรายการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรศาสนา งบประมาณ ๑๘,๕๐๐,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ กรรมาธิการตั้ง
ข้อสังเกตว่ารายการดังกล่าวทั้งหมดมีลักษณะโครงการคล้ายคลึงกัน จึงเห็นว่าควรผนวกรวมกันไม่ควรตั้ง
งบประมาณแยกเป็นหลายรายการ 

- กรรมาธิการสอบถามงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้โครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัว จํานวน ๑๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตกต่างกับโครงการสนับสนุนดําเนินงานภายใต้โครงการสายใยรัก
แห่งครอบครัว จํานวน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ของสํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างไรและเพราะเหตุใดจึงตั้งงบประมาณแยกกัน ทั้งนี้ กรรมาธิการตั้งข้อสังเกตว่าขอให้สํานักงบประมาณตั้ง
งบประมาณให้ตรงตามพันธกิจของแต่ละหน่วยงานและงบประมาณเกี่ยวกับโครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ไม่
ควรตั้งงบประมาณแยกกันในหลายหน่วยงาน 

- กรรมาธิการขอให้ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสร้าง
จิตสํานึกด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายในการเตรียมรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม งบประมาณ ๑๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมกับใน
งบประมาณรายการค่าใช้จ่ายในการระสานงานการให้ความเห็นขององค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
อยากทราบว่าขณะนี้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติองค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือยัง 

- กรรมาธิการสอบถามแนวทางในการดําเนินการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม กรณีบริษัทปล่อยมลพิษ
จะดําเนินการอย่างไรและหน่วยงานจะมีแนวทางในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้นได้อย่างไร 



 
๗

 
 

รายการสงวนความเห็นของคณะกรรมาธิการ 
    กรมป่าไม ้
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,           
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมป่า
ไม้ลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมป่าไมล้งร้อยละ ๐.๐๑  
    นายนคร  มาฉิม  กรรมาธิการสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมป่าไม้ในแผนงานอนุรักษ์และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ ผลผลิต พื้นที่ป่าไม้ได้รับการบริหารจัดการ หมวดงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการค่าก่อสร้าง
อื่น ๆ  ที่มีราคาต่อหน่วยต่ํากว่า ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๑๓ รายการ (รวม ๓๙,๑๕๘,๒๙๕ หน่วย) จํานวน ๖๗๒,๕๙๑,๔๐๐ 
บาท รายการบํารุงรักษาป่าที่ ๗ – ๑๐ จํานวน ๒๐๖,๒๘๒ ไร่ จํานวน ๙๙,๐๑๕,๔๐๐ บาท และรายการบํารุงรักษาสวนป่า
หวายอายุ ๒ – ๖ ปี ๑๗,๒๐๐ ไร่ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณลงร้อยละ ๘๐ 

 

    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,            
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรม
ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่ง        
ลงร้อยละ ๐.๐๑  

 

              กรมทรัพยากรธรณี 
     นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 

นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,            
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรม
ทรัพยากรธรณีลงร้อยละ ๕ 

    นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมทรัพยากรธรณีลงร้อยละ ๐.๐๑  
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             สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,            
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ
สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)ลงร้อยละ ๐.๐๑  
  
             องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,            
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช    ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ
องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้  
ลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
             องค์การสวนสัตว์ 
นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,            
นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณขององค์ 
การสวนสัตวล์ง  ร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณขององค์การสวนสัตว์ลงร้อยละ 
๐.๐๑  
                 คณะกรรมาธิการมีมติให้ปรับลดงบประมาณขององค์การสวนสัตว์ งบประมาณจํานวนทั้งสิ้น ๙๑๓,๐๒๔,๕๐๐ บาท 
โดยมีมติปรับลดลงจํานวน ๗๕๐,๐๐๐ บาท 
 

             กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม 
                 นายกนก วงษ์ตระหง่าน, นางสาวกัลยา รุ่งวิจิตรชัย, นายชื่นชอบ  คงอุดม, นายนคร  มาฉิม, 
นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ, นายบุญยอด  สุขถิ่นไทย , นางสาวผ่องศรี ธาราภูมิ, นายพิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล, 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล, นายวัชระ เพชรทอง, นายวิชัย ล้ําสุทธิ, นายวิฑูรย์ นามบุตร,  นายสราวุธ อ่อนละมัย, 
นายสาคร  เกี่ยวข้อง, นายอรรถวิชช์  สุวรรณภักดี,นายอับดุลการิม  เด็งระกีนา, นายชัย ชิดชอบ,            



 
๙

นางนันทนา     สงฆ์ประชา, นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช  ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของ 
กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมลงร้อยละ ๕ 
                 นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์ ขอสงวนความเห็นปรับลดงบประมาณของกรมส่งเสริมคุณภาพและ
ส่ิงแวดล้อมลงร้อยละ ๐.๐๑  
 
              เลิกประชุมเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา   
 

                             นางสาวนภาพร  ก่อแก้ว ผู้สรุปผลการประชุม 
         นางสาวอนุสรา  เกื้อขํา ผู้สรุปผลการประชุม 
                        นางสาววิภาณี  สมประสงค์  ผู้บันทึกข้อมูล

                  กลุ่มงานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
                         พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

         สํานักกรรมาธิการ  ๑ 


